

Số: 17 /BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 17 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN
Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu
của HĐND huyện Côn Đảo, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/11/2017;

Địa điểm: phòng họp HĐND và UBND huyện,

Thành phần:

Chủ trì: Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện.

Thư ký: Ông Trần Hùng Tâm - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tham dự Hội nghị liên tịch có ông Lê Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND huyện; ông Võ Văn Việt – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 2 Phó Chủ tịch và lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan: TAND, VKSND, Văn phòng HU, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TC - KH, Phòng Nội vụ LĐ – TB và XH huyện.

Nội dung: Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổ chức Kỳ họp thứ Sáu của HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nội dung như sau:

I. Về thời gian, địa điểm, chương trình Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện:

1. Thời gian: 03 ngày, gồm ngày 20, 21, 22/12/2017.

Trong đó: ngày 20/12/2017, HĐND huyện tổ chức 5 Tổ thảo luận gồm các vị ĐB HĐND huyện và các vị khách mời để nghiên cứu, thảo luận tài liệu kỳ họp và thống nhất các nội dung chất vấn tại Kỳ họp.

Kỳ họp chính thức gồm 4 phiên họp diễn ra trong 02 ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2017. Khai mạc: lúc 08 giờ ngày 21/12/2017.

2. Địa điểm: Hội trường HĐND và UBND huyện, số 28 đường Tôn Đức Thắng - Côn Đảo.

3. Chương trình Kỳ họp: Thống nhất dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Sáu do Thường trực HĐND huyện dự thảo và trình bày tại Hội nghị

II. Công tác tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp Thứ Sáu:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 7 Hội nghị ĐB. HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp trong khoảng thời gian từ ngày 28/11/2017 đến 02/12/2017

(có Kế hoạch riêng của Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện).

III. Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp:

1. Công tác chuẩn bị tài liệu Kỳ họp:

Thông nhất với Kế hoạch công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Sáu do Thường trực HĐND huyện dự thảo và trình bày tại Hội nghị liên tịch. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện căn cứ các nội dung của Kế hoạch để triển khai công tác chuẩn bị và kiểm tra công tác chuẩn bị tài liệu Kỳ họp. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp các Thường trực đơn đốc việc chuẩn bị tài liệu Kỳ họp.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp:

Kỳ họp tổ chức truyền thanh trực tiếp các phiên họp khai mạc, phiên thảo luận - chất vấn tại hội trường và phiên bế mạc. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền về Kỳ họp, theo Kế hoạch của HĐND huyện.

3. Chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất cho Kỳ họp:

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì việc chuẩn bị và kiểm tra, đơn đốc các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp, công tác hậu cần và cơ sở vật chất cho Kỳ họp theo chế độ hiện hành và chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện.

Hội nghị kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và biên bản này đã được thông qua các thành viên dự họp.

ỦY BAN MTTQ HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN

THƯỜNG TRỰC HĐND



Võ Văn Việt



Lê Văn Phong



Nguyễn Hoàng Tùng

THƯ KÝ



Trần Hùng Tâm